



ประกาศเทศบาลเมืองบางระจัน

เรื่อง การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๓ การตรวจสอบและจัดทำทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ ข้อ ๑๐ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และให้ผู้รับเบี้ยยังชีพ แสดงการดำรงชีวิตอยู่ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย เทศบาลเมืองบางระจัน จึงขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ที่รับแจ้ง ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางระจัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ โดยให้นำบัตรประชาชนไปแสดงด้วย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอรรถพันธ์ โมรา)

นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน

การรับแสดงตนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เทศบาลเมืองบางระจัน กำหนดรับแสดงตนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ดังนั้น เทศบาลเมืองบางระจัน จึงขอความร่วมมือผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตรวจสอบข้อมูลทุกรายการของตนเอง โดยละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่ทางเทศบาลเมืองบางระจัน ได้ติดประกาศในพื้นที่ หากเป็นผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะมีข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อ - สกุล , บ้านเลขที่ , เลขประจำตัวประชาชน , วัน เดือน ปีเกิด โดยเฉพาะวัน เดือน ปีเกิด ซึ่งมีความสำคัญมากเนื่องจากใช้คำนวณอายุเพื่อจ่ายเงินตามอัตราขั้นบันได สำหรับคนพิการจะมีข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อ-สกุล , บ้านเลขที่ , เลขประจำตัวประชาชน , วัน เดือน ปีเกิด ฉะนั้นหากข้อมูลดังกล่าวมีความผิดพลาด ให้ผู้รับเบี้ยยังชีพแจ้งและนำเอกสารหลักฐานไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ทั้งนี้หากไม่มีการแจ้งการคลาดเคลื่อนในเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ในวันแสดงตน เทศบาลเมืองบางระจัน จะถือว่าข้อมูลนั้นมีความถูกต้องและจะได้นำไปประกอบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพต่อไป

เอกสารหลักฐานการแสดงตนของผู้รับเบี้ยยังชีพ

➢ กรณีไปแสดงตนด้วยตนเอง สามารถขอรับเอกสารการแสดงตนได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางระจัน ประธานชุมชน และตัวแทนชุมชน พร้อมแนบเอกสารดังนี้

ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวคนพิการ (รับรองสำเนา)
จำนวน ๑ ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนา) จำนวน ๑ ฉบับ
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (รับรองสำเนา) จำนวน ๑ ฉบับ

➢ กรณีไม่สามารถไปแสดงตนด้วยตนเอง ให้มอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่เทศบาลเมืองบางระจันจัดเตรียมให้ ซึ่งขอรับได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางระจัน ประธานชุมชน และตัวแทนชุมชน เป็นรายบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้

ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวคนพิการ (รับรองสำเนา)
จำนวน ๑ ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนา) จำนวน ๑ ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนา) จำนวน ๑ ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนา) จำนวน ๑ ฉบับ
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (รับรองสำเนา) จำนวน ๑ ฉบับ

คำแนะนำการปฏิบัติสำหรับผู้รับเบี้ยยังชีพของเทศบาลเมืองบางระจัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางระจัน

๑. ในเดือนตุลาคมของทุกปี ผู้รับเบี้ยยังชีพมีหน้าที่ต้องแสดงตนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย เทศบาลเมืองบางระจัน จะแจ้งกำหนดการรับแสดงตนผ่านทางผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ และรับรายงานตัวแสดงสถานการณที่มีชีวิตอยู่ต่อเทศบาลเมืองบางระจัน ก่อนที่จะมีการเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณของทางราชการคือ วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีปัจจุบัน - วันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป)

ประโยชน์ที่ผู้รับเบี้ยยังชีพจะได้รับเมื่อมาแสดงตนในเดือนตุลาคม

(๑) ได้ทราบข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพและข่าวสารอื่นๆของเทศบาลเมืองบางระจัน

(๒) ได้พบปะเพื่อนผู้รับเบี้ยยังชีพในท้องถิ่น

(๓) ได้ตรวจสอบข้อมูลของตนเอง และมีโอกาสได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขข้อมูล หากข้อมูลนั้นมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ซึ่งส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของตนเอง เช่น ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวกับการรับเงินในอัตราที่เพิ่มขึ้น จาก ๖๙ ปี เป็น ๗๐ ปี , ๗๙ ปี เป็น ๘๐ ปี เป็นต้น นอกจากนี้การแสดงตนของผู้รับเบี้ยยังชีพจะช่วยทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบจำนวนที่ถูกต้องชัดเจนของผู้รับเบี้ยยังชีพ และทำให้การรายงานจำนวนคนรวมทั้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่เสียเวลาในการแก้ไขข้อมูลภายหลัง และทำให้การเบิกเงินเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สำหรับการคำนวณอายุเพื่อรับเงิน จะดำเนินการเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยจะคิดอายุครบบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน จึงจะมีสิทธิรับเงินตามอัตราแบบขั้นบันไดในวันที่ ๑ ตุลาคมของแต่ละปี

๑. หากผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้รับเบี้ยความพิการ มีความประสงค์จะย้ายภูมิลำเนา ระหว่างปี ควรแจ้งให้เทศบาลเมืองบางระจัน ทราบก่อนการย้าย เพื่อเทศบาลเมืองบางระจัน จักได้ตรวจสอบและแจ้งสิทธิประโยชน์คงเหลือจากเทศบาลเมืองบางระจัน พึงได้รับแก่ท่าน ดังกรณีตัวอย่างการย้ายและสิทธิหลังการย้ายที่อยู่

กรณีตัวอย่างที่ ๑ ท่านได้แสดงตนเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ แล้วมีเหตุให้ย้ายภูมิลำเนาระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กรณีเช่นนี้ท่านจะต้องแจ้งให้เทศบาลเมืองบางระจันทราบทันที และจะต้องไปติดต่อลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ให้ทันภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ โดยเทศบาลเมืองบางระจัน จะยังคงจ่ายเงินให้แก่ท่านจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑

กรณีตัวอย่างที่ ๒ ท่านได้แสดงตนเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ แล้วมีเหตุให้ย้ายภูมิลำเนาหลังจากวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กรณีเช่นนี้ ท่านจะต้องแจ้งให้เทศบาลเมืองบางระจันทราบ และต้องไปลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินจากแห่งใหม่ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยเทศบาลเมืองบางระจัน จะยังคงจ่ายเงินให้แก่ท่านจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑

กรณีตัวอย่างที่ ๓ ท่านแสดงตนเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ และรับเงินเบี้ยยังชีพจากเทศบาลเมือง บางระจัน เรียบร้อยแล้ว ต่อมาได้ย้ายออกไปจากพื้นที่เทศบาลเมืองบางระจัน ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ กรณี เช่นนี้ ท่านต้องไปลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ และจะมี สิทธิได้รับเงินจากแห่งใหม่ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ สำหรับเทศบาลเมืองบางระจัน จะยังคงจ่ายเงินให้แก่ท่าน จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ เมื่อเทศบาลเมืองบางระจันได้ทราบเรื่องการย้ายภูมิลำเนาของท่านจะทำให้ เทศบาลเมืองบางระจัน สามารถดำเนินการแจ้งข้อมูลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ เพื่อติดตามให้ ท่านไปลงทะเบียนและจะทำให้ท่านยังคงได้รับเงินเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่องหากท่านไปลงทะเบียนตามกำหนด

- หากผู้รับเบี้ยยังชีพมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงิน เปลี่ยนผู้รับมอบอำนาจ จะต้องไปติดต่อและยื่นเอกสารภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางระจัน ทั้งนี้ ผู้รับเบี้ยยังชีพจะต้องแสดงความประสงค์ด้วยการยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบที่ครบถ้วนตามกรณี (ขอรับ คำแนะนำและคำร้องได้ที่เทศบาลเมืองบางระจัน)

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามและขอรับคำแนะนำได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางระจัน หรือโทรศัพท์ ๐-๓๖๕๙-๒๓๙๐ ต่อ ๑๐๔ โทรสาร ๐-๓๖๕๙-๑๔๗๐ ในวันและเวลาราชการ
